



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กอบกู้บ้าน

Daily News (Mid-Day)
Circulation: ๕10,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร-บทความ-ละคร

วันที่: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24767

หน้า: 22(จก)

Col. Inch: 22.55 Ad Value: 49,610

PRValue (x3): 148,830

ศิลปิน: ซีซี

หัวข้อข่าว: อินคาธรรมนิยมขยายช่วยพัฒนายาง

ยันค่าธรรมนิยมยาง ช่วยพัฒนายาง

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าการจัดเก็บเงินค่าธรรมนิยมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร (CESS) ในอัตราคงที่คือ 2 บาทต่อกิโลกรัมนั้น ไม่ได้ขั่นตนชาวสวนยางในภาวะที่ราคายางตกต่ำแต่อย่างใด

แต่จะสร้างปะโยชน์ในการพัฒนายางพาราทั้งระบบมากกว่าเดิม ซึ่งเป็นแบบขั้นบันไดที่อาจส่งผลให้เกิดการบิดเบือนตลาดได้ราคา เพราะอัตราค่าธรรมนิยมฯ จะผันตามระดับราคาในแต่ละช่วงเวลา

สำหรับเหตุผลหลักที่ กยท. จัดเก็บเงินค่าธรรมนิยมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ในอัตราคงที่นี้ มีอยู่ 4 ประการคือ 1. เป็นการเก็บจากผู้ส่งออกของพาราออกนอกราชอาณาจักร เพื่อกำหนดเป็นกองทุนพัฒนาพารา ช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยางพาราทั้งระบบ โดยผู้ส่งออกพาราซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าธรรมนิยมตามกฎหมายไม่ต้องกังวลเมื่อราคาขงสูงขึ้นว่าจะต้องเสียมากขึ้น จึงไม่ต้องลดราคาในประเทศให้ต่ำลงเพื่อจ่ายค่าธรรมนิยมในอัตราที่น้อย



กว่า ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางได้ในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากรากรับซื้อยางที่จะขยับราคาเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ประมาณการต้นทุนได้ชัดเจน

2. จะลดแรงจูงใจในการลักลอบส่งออกยางผิดกฎหมาย ทำให้รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมนิยมสามารถทำได้เต็มประสิทธิภาพ. กยท. จะสามรถจัดเก็บจากผู้ส่งออกเจ้ากองทุนพัฒนาพารา เพื่อกำหนดจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้น

และ 4. เป็นแรงจูงใจไม่ให้มีการบิดเบือนราคาในการเข้าประมูลซื้อขายในตลาดซื้อขายจริงและซื้อขายล่วงหน้า โดยผู้ประกอบการจะทราบต้นทุนที่แน่นอนจากการจัดเก็บค่าธรรมนิยมคงที่ ส่งผลให้การเปิดราคาประมูลขงที่สูงขึ้นได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลเมื่อราคาขงสูงขึ้นจะต้องเสียค่าธรรมนิยมการส่งยางออกมากขึ้น

"การทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมนิยมส่งยางออกนอกราชอาณาจักรใหม่ โดยจัดเก็บแบบคงที่ ซึ่งส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียกับยางพาราทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแน่นอน" ผู้ว่าการ กยท.กล่าว.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Store Rate
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/เลขทศ

วันที่: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23475

หน้า: 12(บนซ้าย)

Col.Inch: 38.81 Ad Value: 40,750.50 PRValue (x3): 122,251.50

คลิป: ซีซี

หัวข้อข่าว: MOUพัฒนาทางด้านยุทธโธปกรณ์

กยท.จับมือกองทัพพบกสนองนโยบายใช้อย่างภายในประเทศ **MOUพัฒนาทางด้านยุทธโธปกรณ์**

การยางแห่งประเทศไทยหนักำลึง กองทัพบก ลงนามบันทึกความเข้าใจว่า ด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางส่งเสริมการใช้อย่างในประเทศ ค่อยอดงานวิจัย นำนวัตกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านยุทธโธปกรณ์

กยท.: พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ทางด้านยุทธโธปกรณ์ระหว่าง ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และพลตรีศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการ ทางทหารกองทัพบก ณ ห้องประชุมสวดสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย และกองทัพบก ตระหนักถึงความสำคัญในนโยบายด้านยางพาราของรัฐบาลที่เน้นดำเนินการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการใช้อย่างภายในประเทศ รวมทั้งนโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมตามนโยบายที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศไทยทั้งระบบอย่างครบวงจร ร่วมกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบงานวิจัย และพัฒนาการทางทหารกองทัพบกที่เชี่ยวชาญในการทำวิจัยและ

พัฒนาด้านเทคโนโลยีความมั่นคง ได้มีความเห็นพ้องต้องกันที่จะประสานความร่วมมือ และนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการป้องกันประเทศผ่านการนำผลผลิตยางพารามาวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การแปรรูปเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพในการนำไปใช้ได้จริงในอนาคต

ด้าน พลตรีศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาจะเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการทางทหารกองทัพบก ณ ห้องประชุมสวดสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย และกองทัพบก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพารา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการทหาร อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย เพื่อสามารถสร้างงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางพารา

“ความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มการใช้อย่างในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เช่น หน้ากากป้องกันการสาดพิษทางทหารที่ผ่านมาไทยสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยเมื่อเปรียบเทียบราคาแล้วสูงกว่าการผลิตใช้เองประมาณ 8 เท่า ผ่านงานวิจัยเพื่อสร้างเสริมปรับปรุงประยุกต์ พัฒนาและซ่อมแซม โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการเหล่านี้ ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและความมั่นคง”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Store Mark
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23475

หน้า: 6(ชาย)

Col.Inch: 10.77 Ad Value: 11,308.50 PRValue (x3): 33,925.50

ศิลปิน: พีลี

คอลัมน์: ข่าวสั้น: จับคู่ยางพาราฟุ้ง 1.5 หมื่นล.

■ จับคู่ยางพาราฟุ้ง 1.5 หมื่นล.



ข่าวสั้น

นางอภิวดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเพียงถึงการเจรจาการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศและผู้ประกอบการไทยว่า มีผู้ซื้อผู้นำเข้ากว่า 106 ราย จาก 26 ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้ประกอบการไทยเกือบ 100 ราย เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ทั้งนี้ เชื่อว่าการเจรจาการค้าวันนี้จะเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จที่สำคัญแก่อุตสาหกรรมยางพาราไทยในการขยายตลาด แสวงหา และสร้างพันธมิตรกับคู่ค้ารายใหม่ ตลอดจนต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ สำหรับสินค้ายางพาราที่ได้รับความนิยมจากผู้นำเข้าต่างประเทศ ได้แก่ ยางล้อ ยางธรรมชาติ ถุงมือยาง ยาง คอมพาวด์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ คาดว่าการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้จะเกิดมูลค่าการค้าซื้อขายโดยรวมกว่า 15,000 ล้านบาท หรือมากกว่า 300,000 ตัน และกระทรวงพาณิชย์จะ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผลักดันให้ราคายางในประเทศสูงขึ้น คาดว่า ปีนี้ราคาจะเฉลี่ยอยู่ที่ 60-70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะดำเนินการทำกิจกรรมดังกล่าวให้ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเร่งระบายสต็อกยางพาราในประเทศให้น้อยลงและจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้สูงขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: ๘10,000
Ad Rate: ๒,๒๐๐

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24767

Col.Inch: 17.77 Ad Value: 39,094

ภาพขาว: รวมสื่อ

หน้า: 7(ภธ11)

PRValue (x3): 117,282

ศิลปิน: ทีที





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไอน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 06:56

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ อ.สว่างแดนดินเสียหายมากที่สุด

อาร์วายทีไอน์

กยท.เผยพื้นที่ปลูกยางจ.สกลนครถูกน้ำท่วม 928 ไร่จากทั้งหมด 3 แสนไร่ อ.สว่างแดนดินเสียหายมากที่สุด

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า กยท. ได้เร่งลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นมีพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3 แสนไร่ พบว่ามีต้นยางที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 928 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้รับความเสียหายมากที่สุด ในจังหวัด ประมาณ 900 ไร่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กยท. ได้มอบรถแทรกเตอร์ซึ่งผลิตจากยางพาราให้แก่ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางสว่างแดนดิน และถุงยังชีพอีกจำนวน 100 ถุง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสวนยางพาราสว่างแดนดินผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในเบื้องต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 06:58

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วม พาณิชย์ นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ 25 ประเทศทั่วโลก

กยท. ร่วม พาณิชย์ นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ 25 ประเทศทั่วโลก



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 22 แห่ง เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อยางและผลิตภัณฑ์ยาง กว่า 100 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคิสส์ ควีนส์ปาร์ค ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน มุ่งเน้นขยายช่องทางทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการยาง

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการพบปะระหว่างผู้นำเข้าและผู้ผลิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย โดยมีผู้นำเข้าจาก 25 ประเทศ 106 ราย จากทั่วโลก ทั้งจากประเทศโซนเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย บังกลาเทศ ประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และโซนยุโรป ได้แก่ อังกฤษ เคนเนดีย์แลนด์ รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย นอกจากนี้ยังมีประเทศโซนทวีปแอฟริกา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้นำเข้ารายใหญ่ๆ ทั้งหมดมาจับคู่ทางการค้าภายในงาน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากการยางแห่งประเทศไทย นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศไทยกว่า 20 ราย มาร่วมจับคู่ธุรกิจ พร้อมนำผลิตภัณฑ์จากยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมานำเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ภายในงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้ประกอบการทั่วไป แต่ยังมีสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยางมาร่วมเจรจาธุรกิจด้วย ซึ่งคาดว่าจะในงานนี้จะสามารถขยายรายได้ประมาณ 300,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการกิจการยางทั้งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ได้ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการกิจการยางพารา เพราะส่วนมากมาจากประเทศผู้ซื้อจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ซึ่ง กยท. ได้นำตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปและผลิตยางพาราที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพมาพบปะกับผู้ซื้อและนำเข้าจากทั่วโลก โดยบรรยากาศภายในห้องเจรจาดังนี้มี ความคึกคัก ผู้ซื้อให้ความสนใจยางพาราของไทยที่มีคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก ซึ่งการเจรจาในช่วงแรก สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ปิดยอดขายเบื้องต้นไป 200 ตันต่อเดือน สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ปิดยอดขายหมอนเบื้องต้นกับทางประเทศจีนประมาณ 2 แสนใบต่อเดือนและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ กำลังเจรจาซื้อขายน้ำยางกับประเทศอินเดีย

“พื้นฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก เห็นได้ชัดว่าการจับคู่ธุรกิจในวันนี้ ผู้ซื้อจากต่างประเทศให้ความสนใจสั่งซื้อยางจากไทยซึ่งเป็นยางที่มีคุณภาพ โดยวันนี้ได้ถือโอกาสเปิดตัวยางที่ได้มาตรฐานซึ่งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต่างๆ พยายามเร่งผลักดันเพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพาราของตนเองผ่านมาตรฐาน GMP ที่กำหนดไว้ เพื่อเน้นการแข่งขันกันด้านคุณภาพมากกว่าการแข่งขันด้านราคา ถือเป็นการขยายสู่ทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการยาง ทุกรายก็ตาม กยท. จะเข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ร่วมกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในปลายสัปดาห์นี้ และจะมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีต่อไป ในวันที่ 15 กันยายนนี้” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้าน นางสาววิพลอย ยุทธเจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัดกล่าวว่า สหกรณ์บ่อทองได้เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่เป็นประจำ และทุกครั้งจะได้ผลตอบรับที่ดี และได้ลูกค้าใหม่ๆ เสมอ เดิมทีลูกค้าหลักจะเป็นผู้นำเข้าจากประเทศจีน แต่ในครั้งนี้จะเน้นหาลูกค้าในโซนยุโรปเป็นการเปิดตลาดใหม่ ซึ่งได้พูดคุยกับผู้ซื้อจากเยอรมัน และอังกฤษ ที่ให้ความสนใจในตัวสินค้าของทางสหกรณ์บ่อทอง ซึ่งเมื่อผู้ซื้อทราบว่าเราเป็นชาวสวนยางเอง เกิดความพอใจเนื่องจากมีความต้องการที่จะซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงที่เป็นต้นทางจริงๆ ซึ่งมีความต้องการที่ตรงกัน เนื่องจากสหกรณ์บ่อทองเองต้องการขายกับผู้ซื้อโดยตรงเช่นกัน สินค้าที่ทำการขายได้ในช่วงแรกของวันนี้ ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 1 และชั้น 3 เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และส่วนประกอบของรถ ถึงแม้ว่าปริมาณการซื้อของลูกค้าจากโซนยุโรปจะไม่เยอะมากเท่ากับทางประเทศจีน แต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเพิ่มจำนวนคู่ค้ารายใหม่ๆ ซึ่งประเทศเยอรมัน สั่งซื้อสินค้าประมาณ 50 ตันต่อเดือน ส่วนอังกฤษ สนใจใน STR20 RSS3 น้ำยางชั้น STR10 STR5L STR3L ในส่วนของยางแผ่นรมควัน ขณะนี้มียอดสั่งซื้อประมาณ 200 ตัน และกำลังรอลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อซึ่งจะมีเพิ่มเติมมาอีกในการเจรจาช่วงต่อไปในงานนี้

สภาเกษตรกรฯ เดือนเกษตรกรปลูกยางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รับแจ้งข้อมูลภายใน ก.ย.นี้



นายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากข้อเสนองของสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในการเปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้สามารถแจ้งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลได้ทราบและมีข้อมูล จำนวนพื้นที่ปลูก และผลผลิตที่เป็นจริง สำหรับใช้ประกอบในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยางพาราของรัฐบาลรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือยามมีภัยพิบัติหรืออื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงซึ่งกยท.ได้รับข้อเสนอนี้ และได้ประกาศให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่ามีเกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับทาง กยท.จึงได้ขยายเพิ่มระยะเวลาการแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560



ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรจึงขอแจ้งถึงเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลต่อการยางแห่งประเทศไทย ขอให้ติดต่อหน่วยงานของการยางในพื้นที่เพื่อแจ้งข้อมูล ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกยางพารา แต่จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลจึงขอให้เกษตรกรรีบแจ้งข้อมูลให้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THAIQUOTE <http://www.thaiquote.org>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 07:01

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ก.เกษตรฯเปิดงบหมื่นลบ. หนุนใช้ยางในประเทศ



ก.เกษตรฯเปิดงบหมื่นลบ. หนุนใช้ยางในประเทศ



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมส่งเสริมใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ดันงบ 16,925 ล้านบาท ชับเคลื่อนใช้ยางในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมให้กยท. เตรียมจัดทำแผนบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ช่วงระยะเวลา 5 ปี และ 20 ปี หวังเพิ่มอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกวงการ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่ารัฐบาลมีการประกาศนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมการยางพาราไปใช้ในประเทศ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานรัฐบาลทุกกระทรวงได้เดินหน้าเสนอโครงการที่สามารถนำยางพาราไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับในระยะเร่งด่วนเพื่อเพิ่มอุปสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ โดยได้ปรับเปลี่ยนงบประมาณเหลือจ่ายมาสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเจ้าภาพหลักจัดการประชุมเร่งติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพาราของส่วนราชการ ปี 2560 มีหน่วยงานจากภาครัฐกว่า 35 แห่ง เข้าร่วมประชุมพร้อมได้แจ้งปริมาณความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มเติมและเตรียมแนวทางรองรับการใช้ยางในปี 2561 สำหรับส่วนราชการที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วสามารถดำเนินการต่อไปได้ทันที

“ในระยะเร่งด่วนซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ 2560 มีหน่วยงานภาครัฐที่สามารถดำเนินการใช้ยางพาราภายใต้งบประมาณปกติและงบเหลือจ่ายประมาณ 15,074 ล้านบาทเศษ พร้อมทั้งล่าสุดกรมมีการอนุมัติงบกลางที่เป็นรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกจำนวน 1,851 ล้านบาทเศษ รวมเป็นงบที่รัฐบาลดำเนินการผลักดันขับเคลื่อนใช้ยางในประเทศอย่างเป็นทางการประมาณ 16,925 ล้านบาทเศษ พร้อมให้ กยท. เตรียมจัดทำแผนบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ช่วงระยะเวลา 5 ปี และ 20 ปี หวังเพิ่มอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกวงการผลิตอย่างสูงสุด”

ด้าน ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางในประเทศขณะนี้ มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีการสนับสนุนการนำยางพาราไปใช้ในประเทศทั้งด้านงบประมาณ และการบริหารจัดการนำยางไปใช้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยปริมาณความต้องการนำยางไปใช้งานในหน่วยงานภาครัฐทั้งน้ำยางข้น ประมาณ 22,000 ตัน และยางแห้ง 3,300 ตัน สามารถดำเนินการใช้ยางพาราภายใต้งบปกติและงบเหลือจ่าย ประจำปี 2560 ตลอดจนงบกลางที่กรม ได้อนุมัติวงเงินประมาณ 1,851 ล้านบาทเศษ ในระยะยาวได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย ทำการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะช่วยผลักดันให้มีการนำยางไปใช้ในปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้สามารถสรุปปริมาณความต้องการใช้ยางของหน่วยงานราชการต่างๆ ปีงบประมาณ 2561 ได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดไว้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

INN <http://www.innnews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08:09

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: พณ.เผยยอดซื้อขายจับคู่ธุรกิจยางทะเล 2.6 หมื่นล.



พณ.เผยยอดซื้อขายจับคู่ธุรกิจยางทะเล 2.6 หมื่นล.



อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผย การจับคู่ธุรกิจยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเร่งรัดการส่งออก ประสบความสำเร็จ มียอดซื้อขายทะเล 2.6 หมื่นล้านบาท

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ผลการเจรจาโครงการจับคู่ธุรกิจยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเร่งรัดการส่งออก เมื่อวานที่ผ่านมา ว่า สินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง มีผู้นำเข้าสนใจเข้าร่วมการเจรจา รวมทั้งสิ้น 106 บริษัท จาก 27 ประเทศ และมีผู้ส่งออกไทยเข้าร่วม 91 ราย มีปริมาณสั่งซื้อ ยางพาราธรรมชาติ แบ่งเป็น ยางแผ่น ยางแท่ง น้ำยางข้น และยางคอมพาวด์ รวม 442,740 ตัน มีกำหนดส่งมอบภายใน 1 ปี คิดเป็นมูลค่าสั่งซื้อกว่า 24,350 ล้านบาท สูงกว่าเป้าที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาง อาทิ ล้อยาง และถุงมือยางมีมูลค่าการสั่งซื้อ รวมทั้งสิ้น 2,081 ล้านบาท ทำให้ยอดรวมการสั่งซื้อภายในมีมากกว่า 26,431 ล้านบาท จึงถือว่าการเจรจาประสบความสำเร็จ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08:10

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ดึง 25 ประเทศซื้อขาย ขยายคู่ค้า1.5หมื่นล้าน

ดึง 25 ประเทศซื้อขาย ขยายคู่ค้า1.5หมื่นล้าน



พาณิชย์เปิดตลาดเจรจาซื้อขายยางพารา-ผลิตภัณฑ์ยางพาราเข้าสู่เป้ากว่า 100 รายใน 25 ประเทศเจรจาซื้อขายเป็นครั้งที่ 3 หวังขยายตลาดสร้างคู่ค้าใหม่ ดึงเป้าสั่งซื้อ 1.5 หมื่นล้าน

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าหลังจากได้ประสบความสำเร็จในการเจรจาค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา ระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยครั้งแรกจัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี 2558 และที่กรุงเทพฯปี 2559 ซึ่งครั้งแรกมีผู้นำเข้า 58 บริษัทจาก 17 ประเทศ เช่น จีน อิหร่าน ญี่ปุ่น สเปน ฟิลิปปินส์ อินเดียบังกลาเทศสหรัฐฯ รัสเซีย อังกฤษบราซิลมีปริมาณสั่งซื้อรวม 5.85 แสนตัน มูลค่าสั่งซื้อ 3.37 หมื่นล้านบาท ส่วนครั้งที่ 2 มีผู้นำเข้า 147 บริษัท จาก 28 ประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน ซูดานแอฟริกาใต้อังกฤษ อิตาลี เยอรมนี รัสเซียเบลารุสโปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เป็นต้นมีปริมาณสั่งซื้อยางพาราธรรมชาติ รวมปริมาณสั่งซื้อ 2 แสนตัน มูลค่าสั่งซื้อ 1.98 หมื่นล้านบาท



จากความสำเร็จดังกล่าวกรมจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีกเป็นครั้งที่3ในวันที่2สิงหาคมนี้ที่กรุงเทพฯ คาดจะมีผู้นำเข้ากว่า 100 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม เช่น ประเทศในแถบอาเซียนอินเดีย บังกลาเทศ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป รัสเซีย ฟิลิปปินส์ ชาติอาหรับ อิหร่าน ตุรกี อาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ประกอบการไทยเกือบ 100 ราย เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้

สำหรับผู้นำเข้ายางและผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่จากต่างประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เช่น ผู้นำเข้าจากจีนอาทิบริษัท ซิงต้าดับเบิลสตาร์ฯ, บริษัท ซิงต้า เซนทรี ไทร์ฯ, บริษัท กวางโจวซีโง่ รับเบอร์ฯ, บริษัท บาเรช อินดัสเตรียล คอมเพล็กซ์ จาก อิหร่าน, บริษัท ดาเร็กซ์ เบอร์ชัต จากมาเลเซีย และบริษัทเดอะ เซาเทิร์น รับเบอร์ อินดัสตรี จากเวียดนาม เป็นต้น ด้านผู้ประกอบการไทยรายสำคัญที่เข้าร่วมงานเช่น บมจ. ศรีดริงแอกโกรอินดัสตรี, บมจ. ไทยฮั้วยางพารา, บจก. วงศ์บัณฑิต และสหกรณ์กองทุนสวนยางอ. บ่อทอง จำกัด เป็นต้น

“กรมกันใจว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยขยายตลาดและสร้างพันธมิตรกับคู่ค้ารายใหม่โดยสินค้ายางพาราที่ได้รับความนิยมเช่น ยางล้อ ยางธรรมชาติ ถุงมือยาง ยางคอมพาวด์ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆครั้งนี้จะเกิดมูลค่าการซื้อขายกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

การยางแห่งประเทศไทย <http://www.rubberthai.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08:12

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: @ ไทยอีวี คาดรคายาง H2/60 ปรับตัวดีขึ้น หลัง ตปท. กลับมาซื้อ - น้ำท่วมภาคอีสานทำผลผลิตใน ปท.หาย..

การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority Of Thailand



@ ไทยอีวี คาดรคายาง H2/60 ปรับตัวดีขึ้น หลัง ตปท. กลับมาซื้อ - น้ำท่วมภาคอีสานทำผลผลิตใน ปท.หาย (03/08/2560)

นายทฤษฎี กิตติพล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.ไทยอีวียางพารา เปิดเผยว่า แนวโน้มราคายางพาราในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 60-70 บาท จากปัจจุบันที่ 52-23 บาท เพราะมองว่าผู้ซื้อในตลาดโลกได้กลับมกรซื้อยางพาราแล้วจากที่ได้ชะลอการซื้อไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ส่งผลให้กำลังการผลิตยางพาราในประเทศหายไปประมาณ 30%

โดยปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลก และส่งออกไปตลาดจีนอันดับหนึ่ง สัดส่วนประมาณ 40% รองลงมาเป็นอินเดีย สหรัฐ เป็นต้น

สำหรับการส่งออกยางพาราในเดือนมิ.ย.60 มีมูลค่า 14,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 22.8% ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา มีมูลค่า 28,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.7% ส่วนการส่งออกยางพาราในช่วง 6 เดือน (เดือน.ค.-มิ.ย.) ปี 60 มีมูลค่า 113,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 55.1% และการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 170,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.2%

ด้านนางอริณี ต้นตราภรณ์ รวพ.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานเจรจาการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย โดยมีผู้ซื้อ ผู้นำเข้ากว่า 100 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก เช่น อาเซียน จีน อินเดีย บังคลาเทศ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐ ฯลฯ ร่วมเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางพาราในครั้งนี้ คาดว่า จะเกิดมูลค่าการค้าซื้อขายภาพรวมมากกว่า 15,000 ล้านบาท

"กิจกรรมการเจรจาการค้าครั้งนี้ จะเป็นความสำเร็จของอุตสาหกรรมยางพาราไทยในการขยายตลาด และการสร้างพันธมิตรกับผู้นำรายใหม่ รวมทั้งยังเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ทางการค้ากับผู้นำเข้าต่างประเทศ โดยสินค้ายางพาราที่ได้รับความนิยมจากผู้นำเข้าต่างประเทศ ได้แก่ ยางล้อ ยางธรรมชาติ ยางมือยาง ยางคอกพาวด์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ" รวพ.พาณิชย์ กล่าว

ด้านนางภาณี โชคเล่าเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ผู้นำเข้ายางและผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่จากต่างประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้นำเข้าจากประเทศจีน อาทิ บริษัท ซิงต้า ดับเบิลยูสตีร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์ดับเบิลยูสตีร์ ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 1 ของจีน, บริษัท ซิงต้า เซนทรี ไท่ ผู้ผลิตและจำหน่ายล้อรถยนต์และเครื่องปั้น มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีกำลังการผลิต 27 ล้านล้อต่อปี และบริษัท กวางโจว ซิโน รับเบอร์ ผู้นำเข้ายางพารารายใหญ่ของมณฑลกวางตุ้ง

นอกจากนี้ ยังมีบริษัท บาเรช อินดีสเตรียล คอมเพล็กซ์ จากอินชาน ผู้ผลิตยางรถยนต์และอะไหล่รถยนต์จากยางพาราใหญ่อันดับ 1 ของประเทศ, บริษัท คาเร็กซ์ เบอร์ฮิด จากมาเลเซีย ผู้ผลิตถุงยางอนามัยรายใหญ่ของโลก มีกำลังการผลิต 5 ล้านชิ้นต่อปี, บริษัท เดอะ เซาเทิร์น รับเบอร์ อินดัสตรี จากเวียดนาม ผู้ผลิตขาเข้าและผู้ผลิตยางในรถจักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ประเภทต่างๆ เป็นต้น มาเจรจาซื้อขายกับผู้ประกอบการไทยรายสำคัญที่เข้าร่วมงาน อาทิ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสตรี, บมจ.ไทยอีวียางพารา, บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอหนองงำจำกัด